

บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางที่จะให้คริสตจักร สามารถเลี้ยงตัวเองได้ (กรณีศึกษา คริสตจักรแห่งพิมลธรรม) ผู้เขียนได้นำเสนอผลการวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคริสตจักรแห่งพิมลธรรม ในการกำหนดกระบวนการที่จะให้คริสตจักรเลี้ยงตัวเองได้ผู้เขียนได้แบ่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยออกเป็น 5 บท ดังต่อไปนี้

บทที่หนึ่ง บทนำได้นำเสนอถึงแรงจูงใจในการศึกษา ความจำเป็นในการศึกษา ขอบเขตที่จะทำการศึกษา วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย แนวคิดสำคัญประกอบการวิจัย วิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการศึกษา สนามการวิจัย แหล่งข้อมูลของการศึกษาวิจัย วิธีการจัดเก็บข้อมูล และข้อจำกัดในการวิจัยในพันธกิจนิพนธ์นี้ ซึ่งหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอในบทนี้จะเป็นตัวกำหนดแนวในการวิจัยอันจะเป็นข้อมูลที่ผู้เขียนจะพิจารณาดำเนินการศึกษาว่า มีเหตุ และปัจจัยใดบ้างที่สนับสนุนให้คริสตจักรสามารถที่จะเลี้ยงตนเองได้

บทที่สอง เป็นการนำเสนอความสำคัญด้านคัมภีร์ศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของคริสตจักรเลี้ยงตัวเอง โดยเฉพาะในเรื่อง การอภิบาลเลี้ยงลูกแกะเป็นคำสั่งโดยตรงของพระเยซู และความจำเป็นของการอภิบาล ที่ตั้งอยู่บนความต้องการ 3 ประการของมนุษย์ คือ

- 1 ความต้องการเพื่อความอยู่รอดในสังคม
- 2 ต้องการเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต
- 3 ต้องการความสำเร็จในชีวิต

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงตนเอง ในด้านการปกครองตนเอง การประกาศด้วยตนเอง และสิ่งที่จะสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ สมาชิกต้องสัตย์ซื่อในเรื่องของทศภาคด้วย

บทที่สาม เป็นการนำเสนอความสำคัญทางด้านศาสนศาสตร์ซึ่งผู้เขียนได้ยึดตามแนวทางศาสนศาสตร์ของ เนเวียสหรือแผนการเนเวียส เป็นแนวทางของ “ การเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเองและประกาศพระกิตติคุณด้วนตนเอง ”

บทที่สี่ เป็นการนำเสนอข้อมูลการวิจัย และผลของการวิจัย ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 100 ชุด และจากการสัมภาษณ์ โดยได้นำข้อมูลที่ได้รับการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผล รวมถึงข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ โดยผลที่ปรากฏออกมาคือ ปัจจัย

ที่สนับสนุน ให้คริสตจักรสามารถที่จะเลี้ยงตนเองได้ หรือ อุปสรรค ที่ทำให้คริสตจักรไม่สามารถ
ยืนขึ้นด้วยกำลังของตนเองได้ในการทำพันธกิจ

บทที่ห้า เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมีผลสรุปที่ได้รับจากการวิจัยใน
ภาพรวมกับสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มแรก ความสำคัญของงานวิจัย ข้อจำกัดและข้อสงสัยใน
งานวิจัยที่พบ รวมไปถึงข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่ง
สำคัญในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับคริสตจักร และคริสตสมาชิกในพันธกิจการรับใช้

PAYAP UNIVERSITY